

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอโพนทอง

ตั้งตำบลนาอุดม ในท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลอุ่มเม่า
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลอุ่มเม่า
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลอุ่มเม่า
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลอุ่มเม่า
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลอุ่มเม่า
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลอุ่มเม่า
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลอุ่มเม่า

หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่	๑๔	ตำบลอุ้มเม่า
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่	๑๕	ตำบลอุ้มเม่า
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่	๑๖	ตำบลอุ้มเม่า
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่	๑๗	ตำบลอุ้มเม่า
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่	๔	ตำบลคำพะอุง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคำพะอุง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเอาแนวแบ่งเขตของตำบลอุ้มเม่า (เดิม) กับตำบลหนองใหญ่ และตำบลคำพะอุงซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลและอำเภอที่มีอยู่เดิม เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลอุ้มเม่า โดยถือกึ่งกลางทางหลวงสายโพนทอง—ยางตลาด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเอาหลักไม้แก่นที่ปักไว้บริเวณทุ่งนา ระหว่างบ้านโนนสามัคคี บ้านนาแพง บ้านโนนสว่าง บ้านหนองม่วง ตำบลนาอุดม กับ บ้านนาอุ้ม บ้านร่องเตย บ้านหนองไฮ ตำบลโพธิ์ทอง บั๊กไว้เป็นแนวจากทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ ไปจดถนนสายโพนทอง—ยางตลาด ตามแนวแบ่งเขตตำบลเดิม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลขามเปี้ย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเอาหลักไม้แก่นที่ปักไว้เป็นระยะ ที่ทุ่งนาระหว่างบ้านโพธิ์สว่าง บ้านสะอาดเจริญ ตำบลนาอุดม กับบ้านโพธิ์ชัย บ้านหนองไฮ ตำบลขามเปี้ยหลักไม้แก่นปักไว้ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๒ กิโลเมตร แต่ละหลักปักห่างกัน ๑.๕ กิโลเมตร ไปทางทิศใต้จดถนน สายโพนทอง - ยางตลาด เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลอุ่มเม่า (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเอาที่กลางทางหลวง สายโพนทอง - ยางตลาด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลและอำเภอที่มีอยู่เดิม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเอาที่กลางลำห้วยเอียง ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านชะยาว ตำบลอุ่มเม่า กับบ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลที่มีอยู่เดิม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเชิงใหม่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเอากิ่งกลางห้วยตาแหลว ระหว่างบ้านกะพื ตำบลอุ่มเม่า กับบ้านแก้งว ตำบลเชิงใหม่ ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลที่มีอยู่เดิม เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลคำพะอุง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือแนวแบ่งเขตระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัดที่มีอยู่เดิม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาอุดม และตำบลขามเปี้ย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกิ่งกลางถนน สายโพนทอง—ขามเปี้ย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองใหญ่ และตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกิ่งกลางลำห้วยสมสนุกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเหนือบ้านสี่แยกตำบลนาอุดม ไปตามกิ่งกลางลำห้วยหินลาด ถึงหลักที่โคกใหญ่ ซึ่งมีหลักหมายเขตบักไว้เป็นระยะ ๆ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลขามเปี้ย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลที่มีอยู่เดิม เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๕๐ ตอนที่ ๑๐๓

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๖

ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นไป จึงขอ
ประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๖

วิฑูร จักกะพาก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย